

VŨ THƯ

Đất chuyển mình

"Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm... Đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương ta" - câu hát cũ vẫn vương, kéo tôi về Vũ Thư - huyện của ngô của tỉnh, nằm tựa lưng vào dòng sông Hồng trĩu nặng phù sa. Bất giác, tôi lắng nghe thấy như đất nơi này đang chuyển mình, đem ấm no về với người nông dân.



Mô hình chăn nuôi gà của nông dân xã Phúc Thành (Vũ Thư) cho hiệu quả kinh tế cao.

Ảnh: QUYNH LƯU

Năm 2018, Vũ Thư phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, lúa xanh cây, bèn rế thì gặp sâu bệnh, nhiều diện tích lúa bị bệnh lùn sọc đen gây hại. Thời tiết diễn biến phức tạp, đe dọa mùa màng, cây trái

và cả những bè nuôi cá trên sông cũng trở nên hết sức bấp bênh. Sau đợt lợn mất giá, người nông dân trở nên dè dặt khi muốn tái đàn. Song vượt lên những khó khăn, thách thức ấy, người dân Vũ Thư vẫn một niềm tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền

từ huyện đến cơ sở. Chính niềm tin ấy đã làm nên một Vũ Thư với nhiều thành tựu mà chính người trong cuộc cũng thấy ngỡ ngàng: tổng giá trị sản xuất cả năm đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng 9,97% so với năm 2017. Cơ cấu kinh tế của một huyện thuần nông đã có sự

chuyển dịch tích cực: nông nghiệp - thủy sản 30,31%; công nghiệp - xây dựng 43,9%; thương mại, dịch vụ 25,79%. Mặc dù diện tích gieo cấy giảm nhưng năng suất cả vụ xuân và vụ mùa đều tăng. Cùng với hai vụ lúa, Vũ Thư là huyện có phong trào trồng cây vụ đông, vụ hè khá mạnh và đa dạng. Giò đây, trên đồng đất Vũ Thư không chỉ có ngô để luộc, khoai lang để chăn nuôi mà tư duy của người nông dân đã thấy lợi ích của sản xuất hàng hóa. Họ chia tay với cung cách sản xuất tự cung, tự cấp của một thời từng làm cho họ luôn thiếu ăn. Nông dân biết liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa HTX với doanh nghiệp và phát triển mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Những thửa ruộng manh mún và cánh đồng nhỏ hẹp chỉ thấy bờ ruộng là chủ yếu nay Vũ Thư đã có 19 cánh đồng mẫu lớn ở 18 xã với diện tích 1.175ha, trong đó 91% diện tích trồng lúa. Xuất hiện một số mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa bằng công nghệ cao và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao như mô hình sản xuất nông nghiệp nhà lưới ở Song An, rau quả ở Trung An, Việt Hùng, Tân Phong. Toàn huyện đã chuyển đổi gần 40ha đất cấy lúa trước đây sang trồng cây màu ở 8 xã, cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với cấy lúa như: trồng bí xanh ở Song Lãng, Xuân Hòa; trồng ớt ở Vũ Đoài, Tân Phong,

Song Lãng. Đặc biệt là trồng khoai tây xuân giống Maraben nhập nội cho giá trị thu nhập cao ở Nguyễn Xá, Tân Hòa. Huyện vẫn chỉ đạo quyết liệt việc tích tụ ruộng đất, đến hết năm 2018 đã tích tụ được trên 627ha, trong đó 164ha của cá nhân, hộ gia đình. Trong đó tích tụ 0,3ha trở xuống có 119 hộ, từ 3 - 5ha có 26 hộ, từ 5 - 10ha có 13 hộ. Hộ dân có diện tích tích tụ cao nhất 20ha là gia đình ông Nguyễn Văn Kiên ở thôn Mễ Sơn 1, xã Tân Phong. Có 3 doanh nghiệp thuê đất với diện tích 153ha là Tập đoàn TH, Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao An Thái và Công ty Dược Khải Hưng. Một số mô hình du lịch sinh thái trong nông nghiệp không chỉ người trong tỉnh biết mà rất nhiều du khách trong nước cũng tìm đến như cánh đồng hoa cải ở xã Hồng Lý. Tôi đã gặp những người dân ở đây, họ đều chung một câu nói: Đất ấy chẳng làm được gì, nay trồng hoa cải lại thu bội tiền. Chỉ có tư duy năng động, những người biết quy luật cuộc sống như một nhà thơ đã viết: "Bàn tay ta làm nên tất cả - Có sức người sỏi đá cũng thành cơm". Tôi đã cùng các anh lãnh đạo huyện đến một số trang trại, gia trại mà thêm tự hào về người Vũ Thư của thời kỳ đổi mới, họ hội nhập với cơ chế thị trường, hội nhập với kinh tế thế giới nhanh hơn tôi tưởng. Họ nói chuyện làm kinh tế mà hiền như "hạt lúa, củ khoai" nhưng ẩn chứa trong cái hiền lành, chất phác ấy là

một sự táo bạo, mạnh mẽ và chấp nhận cả những rủi ro có thể đến. Ngồi trên lồng cá trên sông Hồng để nghe chuyện của một chủ lồng cá mới thấy sự mạnh mẽ đến kỳ lạ của người nông dân vừa thoát ra khỏi đồng ruộng "một nắng, hai sương" để trở thành những ông chủ mới, có trong tay tiền tỷ. Xưa kia người ta thường nghĩ nhà máy, xí nghiệp chỉ có ở thành phố, thị trấn, đâu có về đến nông thôn. Nay thì đã khác lắm, bức tranh nông thôn mới giờ không chỉ có đường mới, nhà cao mà nhiều công ty đang đứng chân ở vùng nông thôn, rất xa đô thị. Có dự án lớn hàng trăm tỷ đồng, giải quyết việc làm cho rất nhiều lao động, giúp họ "ly nông" mà không phải "ly hương". Chỉ tính năm 2018, huyện đã đón 44 doanh nghiệp vào đầu tư, nâng số doanh nghiệp đang có mặt trên đất Vũ Thư lên 350. "Đất lành chim đậu", những cơ chế thông thoáng của huyện đang có sức hấp dẫn, hiện có 20 dự án xin đầu tư, trong đó 8 dự án vào cụm công nghiệp; 7 dự án đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, thu hút 4.550 lao động. Mùa xuân mới đang đến gần. Câu chuyện đất chuyển mình cứ làm cho tôi thấy tiếc là mình không được sinh ra ở Vũ Thư. Nhưng cho dù có đi đâu tôi vẫn nhớ về mảnh đất ấy, mảnh đất đang làm nên những điều kỳ diệu.

PHẠM VIỆT THÁNH
(Thành phố Thái Bình)

Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (Amcham) tại Hà Nội vừa tổ chức cuộc gặp kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ. Phát biểu tại cuộc gặp mặt 25 năm Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ kinh tế, 25 năm thành lập Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, với sự tham dự của Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ giữa Việt Nam - Hoa Kỳ đã đem lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước.

Để có những bước đi mang tính lịch sử đó, cả hai bên đều có tầm nhìn chiến lược và niềm tin mạnh mẽ vào tương lai tươi sáng. 25 năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước tăng gần 120 lần, từ 450 triệu USD lên hơn 60 tỷ USD.

Trong nhiều năm liên tục, Hoa Kỳ luôn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu có mức tăng trưởng cao nhất của Hoa Kỳ. Đầu tư của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển của Việt Nam.

Siết quản lý thực phẩm chức năng qua phương thức bán hàng đa cấp



Ảnh minh họa

(chinhphu.vn) Theo Cục Cảnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, trong thời gian vừa qua, các công ty sản xuất, phân phối sản phẩm thực phẩm chức năng đã thực hiện nhiều hoạt động quảng cáo, tuyên truyền quá mức về chức năng, công dụng của các loại thực phẩm chức năng, mập mờ coi thực phẩm chức năng như là thuốc chữa bệnh. Điều này đã góp phần gây ra những thiệt hại cả về mặt sức khỏe và vật chất cho người tiêu dùng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, căn cứ trên cơ sở phân công trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong thời gian tới, Bộ Công Thương và Bộ Y tế sẽ tăng cường phối hợp hành động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sản phẩm thực phẩm chức năng, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc phân phối thực phẩm chức năng theo phương thức kinh doanh đa cấp.

Theo đó, hai bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan cùng phối hợp tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để kiểm tra hoạt động của những doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp có bán các loại thực phẩm chức năng.

Bên cạnh đó, hai bộ cũng tăng cường trao đổi thông tin, kiểm soát và giám sát chặt chẽ các nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

MANH THẮNG

Theo kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2019, huyện Tiên Hải gieo cấy 10.150ha lúa, trong đó nhóm lúa thuần chất lượng cao khoảng 45% diện tích, gồm Bắc thơm số 7, T10, nếp; nhóm lúa thuần năng suất cao khoảng 40% diện tích, tập trung gieo cấy các giống TBR225, BC15...; còn lại lúa lai khoảng 15% diện tích; năng suất phần đầu 71 tạ/ha trở lên.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Tiên Hải đã có các biện pháp cụ thể như thực hiện nghiêm để án sản xuất vụ xuân của tỉnh, huyện về lịch làm đất, lấy nước đổ ải, gieo cấy. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở về nội dung kế hoạch sản xuất và các văn bản, công văn chỉ đạo của tỉnh, huyện, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để bà con nông dân biết, chủ động thực hiện tốt trong sản xuất vụ xuân. Yêu cầu các địa phương tập trung huy động máy móc, nhân lực ra đồng làm đất bảo đảm tiến độ gieo cấy lúa mùa theo đúng lịch đề ra. Chủ động nguồn giống, vật tư nông nghiệp cung

TIÊN HẢI

Sẵn sàng cho sản xuất vụ xuân

ứng đủ, kịp thời đến nông dân. Đến thời điểm này, các địa phương đã hoàn thành làm thủy lợi đồng xuân với khối lượng đào đắp, nạo vét sông dẫn vào các trạm bơm 80.109m³, sửa chữa, đắp bờ vệt 12.000m³, nạo vét mương máng cấp 1, 2 đạt 14.000m³, mương cấp 3 là 68.000m³ với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Huy động khoảng 188 máy làm đất đa năng, 1.054 máy cày tay để tổ chức làm đất. Trong đó, khuyến cáo nông dân chú ý làm đất kỹ, tăng cường bón vôi để gốc rạ nhanh phân hủy, vệ sinh đồng ruộng nhằm tiêu diệt mầm sâu bệnh từ vụ mùa lấy lan sang. Chuẩn bị tốt kế hoạch lấy nước đổ ải, tháo chua, rửa mặn cho toàn bộ diện tích vụ xuân. Phối hợp với ngành chuyên môn kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp về chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Xử lý nghiêm theo pháp luật việc các hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp kém chất lượng nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho nông dân

do sử dụng các mặt hàng vật tư, phân bón, giống cây trồng kém chất lượng. Khuyến khích nông dân lựa chọn các loại giống lúa chịu rét, chống mặn tốt để gieo cấy tại địa phương. Khi gieo mạ cần che phủ nilon cho mạ, chủ động phòng rét kịp

thời. Tích cực phối hợp với ngành chuyên môn mở các lớp tập huấn, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật giúp nông dân nắm vững quy trình canh tác, ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp. Huyện cũng chỉ đạo Xí nghiệp Khai



HTX SXKD DVNN xã Vân Trường (Tiên Hải) kiểm tra các trạm bơm bảo đảm vận hành phục vụ sản xuất vụ xuân.

thác công trình thủy lợi và các HTX tu sửa máy bơm, hệ thống kênh mương, chủ động bơm nước, điều tiết nguồn nước để thuận lợi cho khâu làm đất. Ông Phạm Quang Tuấn, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện cho biết: Thời gian qua, hệ thống công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Hải được đầu tư tu bổ, sửa chữa, nâng cấp bảo đảm đáp ứng được nhiệm vụ tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất. Đặc biệt, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã đầu tư củng cố hóa các bờ vùng, bờ thửa, mương máng cấp 3 tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tưới, tiêu mặt ruộng. Bước vào sản xuất vụ xuân năm nay, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đã chủ động xây dựng phương án, duy tu, bảo dưỡng máy móc, tu bổ, sửa chữa công trình nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất cho bà con nông dân. Thực hiện làm thủy lợi đồng xuân, đơn vị đã tiến hành kiểm tra tình trạng vi phạm mặt cắt của dòng chảy, tháo dỡ đê chắn, trực với bờ bờ, vật cản trên sông thuộc đơn vị quản lý, bảo đảm thông thoáng dòng chảy. Tu sửa 27 cống dưới đê, 71 cống nội đồng,

15 trạm bơm... Công tác khơi thông giải phóng dòng chảy trên các sông trực chính được Xí nghiệp thực hiện thường xuyên. Ngoài ra, Xí nghiệp phối hợp với các HTX tổ chức lấy nước vào hệ thống các sông nội đồng. Ông Nguyễn Xuân Yêm, Phó Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vân Trường chia sẻ: Vụ xuân năm nay, Vân Trường phấn đấu gieo cấy 403ha. Để đủ nguồn nước trong sản xuất vụ xuân, HTX đã chủ động thực hiện duy tu, bảo dưỡng thực hiện duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, tập trung lấy nước đổ ải để nông dân làm đất gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ đề ra. HTX đã huy động 15 máy làm đất được phân vùng từ khi cày đất đến bữa ngã để đúng kế hoạch của HTX. Tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về ứng dụng rộng rãi các biện pháp canh tác và kỹ thuật vào sản xuất. Ngoài ra, HTX đã chuẩn bị đầy đủ vật tư nông nghiệp để cung ứng kịp thời cho nông dân sản xuất. Tham mưu cho UBND xã tăng cường phối hợp với ngành cấp trên kiểm tra 6 cơ sở hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn.

Thu nhập cao từ trồng khoai vụ đông

Những năm gần đây, cây khoai tây, khoai lang đã trở thành cây trồng chủ lực trong sản xuất vụ đông, mang lại nguồn thu nhập cao cho các hộ nông dân xã Nguyễn Xá (Đông Hưng). Vụ đông năm 2018, trên cánh đồng chuyển màu thôn Đà Giang, 80% diện tích được bà con nông dân trồng khoai tây và khoai lang đang vào kỳ thu hoạch. Dù bị khuyết tật, đi lại khó khăn nhưng anh Nguyễn Bá Trụ vẫn chăm chỉ trồng rau màu và cây vụ đông. Vụ đông nào anh cũng trồng gần 1 mẫu bí xanh và khoai tây. Anh Trụ cho biết: Bí xanh gia đình đã thu hoạch xong, năm nay bí được mùa, được giá nên cũng đạt trên 25 triệu

đồng. Còn khoai tây, năm nay sai củ hơn song do rét muộn nên củ to. Nếu năm ngoái được 4 - 5 tạ/sào thì năm nay chỉ 3,5 - 4 tạ/sào, song so với cấy lúa thì giá trị vẫn gấp 3 lần. Với diện tích gần 1 mẫu, để tăng giá trị thu nhập, anh Trụ trồng 4 vụ/năm: dưa hăng - dưa lê - bí đao - khoai tây. Anh rất chú trọng đến việc cải tạo đất. Kết thúc một năm sản xuất, anh rắc vôi bột cho toàn bộ diện tích, cây lật đất, ngâm nước một thời gian mới tháo nước đi, chờ đất khô bón phân hữu cơ làm hoai mục đất, chống mầm bệnh, sau đó mới làm luống và bắt đầu trồng vụ mới. Do vậy, dù tỷ lệ quay vòng cao song đất của gia đình anh vẫn màu mỡ, cây trồng vẫn cho năng suất

cao. Ngoài ra, để tăng giá trị cho sản phẩm nông nghiệp, góp phần tiêu thụ nông sản giúp bà con trong xã, hàng năm anh Trụ đều đứng ra thu mua, cung cấp hàng chục tấn rau, củ cho các đại lý ở Phú Lý (Hà Nam), riêng khoai tây hơn 20 tấn. Phong trào trồng cây màu vụ đông, nhất là khoai lang, khoai tây ở xã Nguyễn Xá, đặc biệt là ở vùng chuyển màu của thôn Đà Giang được rất nhiều hộ nông dân tích cực hưởng ứng. Bởi trồng rau màu, trồng khoai thời gian thu hoạch ngắn, giá trị kinh tế cao gấp 3 - 4 lần trồng lúa. Dù tuổi đã cao song ông bà Trần Thị Thịnh, thôn Đà Giang vẫn tích cực tham gia trồng

khoai để cuối năm có thêm khoản tiền mua sắm tết và lì xì cho con cháu. Bà Thịnh phần khởi cho biết: Chúng tôi đều đã ngoài 70 tuổi rồi nhưng để đất trồng thì phí nên vẫn tham gia trồng 2,5 sào khoai tây và khoai lang. Khoai tây chi phí nhiều hơn vì phải mua giống còn khoai lang chỉ mất tiền mua phân đạm bón cho cây khoảng 10kg/sào. Năm nay cả 2 loại khoai đều năng suất, với giá bán 10.000 - 12.000 đồng/kg, trừ chi phí còn lãi trên 7 triệu đồng, ngoài ra mấy bao củ nhỏ tôi để nấu cho 4 con lợn sẽ ăn cũng đỡ được hàng triệu tiền mua cám. Thế là vợ chồng tôi đã có tiền tiêu tết. Lương khoai cuối cùng trồng số 3 sào khoai của

chị Nguyễn Thị Chín cũng được thu hoạch xong. Để bán được giá, sáng nào chị cũng tranh thủ mang khoai ra chợ bán. Chị Chín cho biết: Thời tiết năm nay rét muộn phù hợp cho khoai lang phát triển nên sai củ, củ to hơn năm ngoái còn khoai tây thì vẫn sai củ nhưng củ thì không nhiều bằng năm ngoái. Như vậy là cả 3 vụ dưa, lúa, khoai năm nay đều giành thắng lợi đem lại nguồn thu nhập gần 30 triệu đồng cho gia đình, trong đó từ khoai lang và khoai tây khoảng 15 - 16 triệu đồng. Ông Nguyễn Trọng Tài, Giám đốc HTX DVNN xã Nguyễn Xá cho biết: Khoai tây, khoai lang là cây vụ đông mang lại giá trị kinh tế cao, với giá bán từ 6.000 - 12.000 đồng/kg góp phần không nhỏ trong việc nâng cao thu nhập

cho người nông dân, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Vì vậy, không chỉ ở vùng chuyển màu mà nhiều gia đình còn tận dụng vườn nhà, ruộng gần nhà trồng khoai trong mấy tháng cuối năm. Mùa xuân mới đang đến, nông dân xã Nguyễn

Xá lại thêm niềm vui thắng lợi vụ đông, vui về sắm sửa chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.

THU HIỀN



Vợ chồng anh Nguyễn Bá Trụ phần khởi vì khoai vụ đông được mùa.